



**เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากษัตริย์คุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
ข้าพระพุทธเจ้า**

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประกันภัย คณะกรรมการชมรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
และบริษัทสมาชิก

ภาพโดย คุณณภัณฑ์ เสวีกุล

Insurance Update

ฐานข้อมูลผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ

สมาคมฯ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการเลือกทำประกันภัยต่อและนำมาเป็นข้อมูลในการคำนวณระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การกำกับและดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ดังนั้นจึงเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย <http://www.tgia.org> หัวข้อ โปรแกรมและบริการ/การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ หรือที่ <http://www2.tgia.org/reinsurance> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวณมล ดอกพิกุล หรือนายธัญชิต แยม่วงจิ โทร 0 2256 6038-8 ต่อ 614 หรือ 514

ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินจากภัยก่อการร้าย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบริษัทประกันภัยร่วมรับประกันภัยทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวชุติมณฑน์ โพธิ์ปฐม โทร 0 2256 6038-8 ต่อ 519

การขับเคลื่อนและขยายฐานการใช้บริการรับ-โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยธุรกิจประกันภัย

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายให้ธุรกิจประกันภัย มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนขยายฐานการใช้บริการรับ-โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วย ดังนั้นทางสำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ทำการศึกษาและเตรียมดำเนินการเรื่องดังกล่าว พร้อมนี้เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติของบริษัทสมาชิกในการรับเงิน-จ่ายเงินในปัจจุบัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในระบบพร้อมเพย์ ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามให้บริษัทสมาชิกช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวณมล ดอกพิกุล หรือนายทศพล ศรีสังข์ โทร 0 2256 6038-8 ต่อ 614 หรือ 615

Insurance Product

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) ใบคำขอเอาประกันภัย และ เอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) ใบคำขอเอาประกันภัย และเอกสารแนบท้าย จำนวน 16 แบบ ฉบับภาษาไทย เพื่อเตรียมขอยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเบื้องต้นของสำนักงาน คปภ. หลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะทำหนังสือยื่นขอหลักการแบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยต่อนายทะเบียนเป็นลำดับต่อไป

เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค. 1.39 – แบบ อค.1.53) และ (แบบ ทส. 1.09 – แบบ ทส. 1.14)

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ให้ยกเลิกกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จึงมีผลทำให้กรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จึงได้จัดทำเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบตามคำสั่ง 60/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org/upload/file_group/1/download_986.zip สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

การพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File & Use)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในเรื่องนี้ได้กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทจะยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยฯ ที่ไม่ได้ร่างขึ้นโดย The International Underwriting Association of London (IUA) และ/หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร บริษัทจะต้องยื่นให้คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาก่อนที่จะยื่นต่อนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น 114 แบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	อบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13	โรงแรมดิเอมเมอร์อัล กรุงเทพฯ เวลา 12.30 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559	คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ”	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 09.00 - 16.30 น.
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559	คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	สัมมนา เรื่อง “การประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลที่สาม”	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย